

WARRIX - ชัดๆ หรือ ขาชั้น จะดีกว่า

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

สุดท้ายแล้ว ก็อย่างที่เหนือเมฆเคยกล่าวนั่นแหละ มักไม่ค่อยชอบหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงซักเท่าไร ยิ่งต่อให้ลงมามากๆ จนราคาน่าสนใจ หรือจนมีลู่ที่จะเด็งกลับได้แล้ว แต่ก็อย่าลืมนะครีบบว่า มันอาจจะแกว่งออกข้างๆ หรือ Sideways อีกนานเท่าไรก็เป็นไปได้เช่นกัน... ลู่เอาหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น หรือ แนวโน้มชัดๆ แม้ว่าจะมีการอ่อนตัวลงบ้าง แต่ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของขาขึ้นนะ ดังนั้น ในความเห็นของเหนือเมฆ ถ้ายังเป็นขาลง แม้จะผ่านแนวต้านของกรอบขาลงมาได้แล้วก็ตาม แต่ถ้ายังไม่ถูกยืนยันด้วยระดับนัยสำคัญทางเงื่อนไขได้เสียก่อนแล้วนั้น ขาลงก็ยังคงไม่หมดไปอย่างสิ้นเชิง จึงกลายเป็นว่า รอชัดๆ รอยืนยัน ว่าจะเป็ขขึ้นจริง ช้อข้าหน้อย ช้อแพงหน้อย แต่ได้หุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น จะเก็บไว้ในพอร์ต ยังไงก็อุ่นใจกว่า... อย่างหุ้นวันวาน นั้นขนาดคิดว่าราคาต่ำมากฯ แล้วนะนั้น ยังไม่ไหวเลย หรือ อย่าง SET Index ในตอนนี้ก็ตามนะ อย่งที่เหนือเมฆได้ว่าไว้ใน LIVE แล้วว่า ถ้าจะเอายืนยัน จะให้ชัดๆ แม้ว่าตอนนี้จะผ่านแนวต้านที่เป็นกรอบแนวโน้มของขาขึ้นมาได้ แต่ก็ยังไม่ถูกยืนยันเลยนะว่า แนวโน้มที่เป็นขาลงนั้น จะจบลงไปแล้วจริงๆ หรือ ระดับ 1490+/- จะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้ว จนกว่าจะขึ้นไปยืนเหนือระดับพื้นที่ 1570-1575 ได้ หรือ ต้องเห็นการไปสูงกว่า 1577 ให้ได้ยิ่งดี ซึ่งใน 2 วันก่อนหน้า ก็ถือว่าได้มีการขึ้นมาทดสอบใกล้ๆ พื้นที่ 1570-1575 แล้วนะ แต่ยังไม่ยอมผ่าน นั้นก็แปลว่า ยังไม่ยืนยันนั่นเอง แล้วจะมีลู่ผ่านได้ไหมละ ก็คงต้องตอบว่า ยังได้อยู่ แต่ต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 1540 ก่อนด้วย ก็แล้วกัน

ดูตามเกม...

ก็จะเรียกว่า รอชัดๆ แล้ว ค่อยชัดตามก็ได้นะ ถ้าดูตามเกมทางเทคนิค ก็ดูว่าจะมีลู่ด้วยโครงสร้าง แต่ถ้าสามารถเดินเกมทางขึ้นต่อได้ ก็ยิ่งดี แปลว่า เริ่มจะชัดหรือ ยืนยันการขึ้นได้

แนวรับ : ... 10.1-9.80 หรือ ยืน 10.2 ได้ ก็นำตาม

เป้าหมาย : ... 11.5-11.6 อาจจะยังคงแค่ คิดจะขาย

Price Chart...(WARRIX)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น WARRIX... จริงๆ แล้ว แนวโน้มขาลง ก็ยังคงเป็นอยู่หน้าครีบบ เพียงแต่เห็นว่า เริ่มมีรูปแบบของราคา หรือ Price Pattern ที่เป็นแนวโน้มเชิงบวก จากที่ผ่านระดับ 9.80 ขึ้นมาได้ เราก็น่าจะได้ หัวและไหล่ในมุมกลับ หรือ Head & Shoulder Bottom ซึ่งก็จะเป็นรูปแบบราคาของการกลับตัว นั้นหมายถึงว่า ขาลง ก็เริ่มจะมีลู่จบลง ก่อนจะผ่านแนวต้านของแนวโน้มได้ แต่ก็อย่างที่ว่า ถ้าจะเอาชัดๆ เลยนั้น ต้องยืน 10.2 ได้ การขึ้นแรงๆ หรือ ขึ้นต่อเนื่อง ก็พร้อมจะเกิดตามมาได้ แล้วเป้าหมายตาม Pattern ที่ 11.5-11.6 นั้น หากผ่านไปได้ และยืนได้อย่างมั่นคง โครงสร้างขาขึ้นใหญ่ๆ ก็จะมีลู่ชัดเจนขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน เลยแค่คิดจะขาย